

WCG DIAMOND ยืนยันความต้องการซื้อจิวเวลลี

สวนกระแสเศรษฐกิจ



WCG DIAMOND ยืนยันความต้องการซื้อจิวเวลลีสวนกระแสเศรษฐกิจ

เผยพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนเน้นซื้อเพื่อการลงทุนและราคาประหยัด

ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ (WCG DIAMOND) เผยความต้องการซื้อสินค้าจิวเวลลีโตสวนกระแสเศรษฐกิจซบเซา พบลูกค้าปรับพฤติกรรมซื้อเครื่องประดับราคาประหยัดและซื้อเพื่อการลงทุนมากขึ้น ย้ำตลาดแข่งขันสูงแต่ยังมีช่องว่างสำหรับแบรนด์ใหม่ที่มีคุณภาพสูง มั่นใจช่องทางขายแบบตัวแทนจำหน่ายและเน้นออกแบบสินค้าใหม่ป้อนตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า

นางศุภาภรณ์ ปรีชาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลลีแบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวมาหลายปี แต่ไม่ได้กระทบกับธุรกิจเครื่องประดับและจิวเวลลีมากนัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาความต้องการซื้อของลูกค้ายังมีอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ได้ปรับพฤติกรรมการจับจ่ายและหันมานิยมซื้อในราคาที่ประหยัดมากขึ้นเพราะเครื่องประดับประเภทต่าง ๆ ยังมีความสำคัญต่อการใช้งานของลูกค้าในยุคปัจจุบัน เช่น บางคนมีไว้เพื่อออกงานสังคม รวมทั้งอีกจำนวนไม่น้อยที่ซื้อไว้เพื่อเป็นสินทรัพย์และเพื่อการลงทุน จึงทำให้ตลาดมีการแข่งขันเพื่อผลิตสินค้าออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม การสร้างแบรนด์จิวเวลลียังไม่แพร่หลายมากนักทำให้ตลาดในเมืองไทยแข่งขันกันอยู่ไม่กี่แบรนด์ จึงยังมีช่องว่างสำหรับแบรนด์ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทำการตลาดรวมทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ

“ปัจจัยดังกล่าวเป็นโอกาสสำหรับการขยายตลาดของแบรนด์ WCG DIAMOND ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบเครื่องประดับทั้งแหวนเพชร ต่างหู กำไล สร้อยคอ ฯลฯ ซึ่งจะมีแบบใหม่ ๆ ออกมาให้ลูกค้าเลือกทุกสัปดาห์ และได้กำหนดราคาเพื่อให้ผู้ที่มิรายได้ปานกลางสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ มีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุน เพราะที่ผ่านมามีตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากที่สามารถขยายกิจการจากการลงทุนที่เริ่มเพียง 1 แสนบาท เมื่อได้กำไรจากการขายจึงขยายการลงทุนและสามารถเปิดร้านเพชรเป็นของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายที่มุ่งมั่นในการมีธุรกิจเป็นของตนเอง” นางศุภาภรณ์กล่าว

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มั่นใจว่ากลยุทธ์การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายนั้นมาถูกทางเพราะนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้

คนสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้ไม่ยากแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในการขยายสาขาแต่เน้นการทำงานร่วมกับ
นักลงทุนเพื่อผลักดันให้เกิดสาขา WCG DIAMOND ภายใต้การบริหารร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ขณะนี้บริษัทฯ ได้
เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งที่ต้องการลงทุนเพื่อหารายได้เสริมและต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตนเองเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในครอบครัวดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ สำหรับผู้ที่สนใจชมสินค้าหรือลงทุนในธุรกิจเพชร และสมัครเป็น
ตัวแทนจำหน่ายศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์
02-758-7745, 085-936-7855

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด โทร 087-055-2756 คุณปัญญา โทร.081-438-7353 คุณ
มนัสวิน